

Số: /BC-UBND

Ý Yên, ngày tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023

Thực hiện Văn bản số 852/STTTT-CNTT ngày 7/11/2022 của Sở Thông tin & truyền thông về việc xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023; Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Ý Yên về Chuyển đổi số năm 2023, UBND huyện Ý Yên báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023 như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

Trong năm 2023, UBND huyện Ý Yên đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn toàn huyện. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Chính quyền về Chuyển đổi số trong xây dựng chính quyền điện tử, phát triển kinh tế số, xã hội số.

Tập trung tuyên truyền, quán triệt các Văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Thông tin & truyền thông, UBND tỉnh và Ban chỉ đạo về Chuyển đổi số của tỉnh, của huyện về ứng dụng CNTT, phát triển Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn toàn huyện.

Ban hành các văn bản triển khai cụ thể các nội dung của Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023. Tập trung phổ biến, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến; nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, doanh nghiệp và người dân trong toàn huyện.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Nhận thức số

- Thường xuyên làm tốt công tác chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Thông tin & truyền thông về công tác chuyển đổi số năm 2023. Trong đó, tập trung tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Các mục tiêu tại Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 21/4/2023 của BCĐ chuyển đổi số tỉnh Nam Định; Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 30/12/2023 của UBND huyện Ý Yên về chuyển đổi số huyện Ý Yên năm 2023.

- Ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số trên địa bàn huyện: Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 9/1/2023 của UBND huyện về Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2023; văn bản số 28/VHTT ngày 17/4/2023 của

Phòng VH TT về việc tăng cường thực hiện các nội dung của Kế hoạch chuyển đổi số huyện năm 2023; văn bản số 182/UBND-VH TT ngày 14/3/2023 về thống nhất sự khác nhau giữa CNTT và Chuyển đổi số; văn bản số 869/UBND-VH TT ngày 31/8/2023 của UBND huyện về việc tích cực triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số và xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 02/10/2023 của UBND huyện Ý Yên về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia, ...

- Tổ chức tuyên truyền về chuyển đổi số trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, hệ thống truyền thanh cơ sở nhằm nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp. Phòng VH TT-cơ quan thường trực của BCĐ về chuyển đổi số huyện đã có văn bản số 77/VH TT-CĐ S ngày 04/10/2023 về việc cung cấp các tài liệu tuyên truyền, phổ biến kiến thức về Chuyển đổi số gửi tới các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn. Chỉ đạo Phòng VH TT phối hợp Huyện đoàn và UBND xã Yên Lương tổ chức tốt Lễ phát động hưởng ứng tuyên truyền Ngày chuyển đổi số Quốc gia (10/10) theo nội dung Văn bản số 1017/BCĐ ngày 8/10/2023 của UBND huyện.

- Phối hợp Sở Thông tin & truyền thông tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số cho cán bộ huyện và các xã, thị trấn, nâng cao năng lực về chuyển đổi số cho các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng.

- Tăng cường tổ chức các buổi hướng dẫn trực tiếp về kỹ năng số cho người dân và doanh nghiệp: tạo tài khoản và sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, cách truy cập cổng thông tin điện tử của tỉnh và quốc gia để tra cứu thông tin; cài đặt và sử dụng các nền tảng công nghệ số...

2. Thể chế số:

- Tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản liên quan trong các lĩnh vực chuyên ngành để đáp ứng yêu cầu điều chỉnh các mối quan hệ mới phát sinh trong quá trình chuyển đổi số, khuyến khích đổi mới, sáng tạo .

- Rà soát, đề xuất góp ý hệ thống văn bản pháp luật về doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, thương mại, đầu tư, kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới dựa trên công nghệ số, internet và không gian mạng.

- Nghiên cứu các giải pháp khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, người dân nghiên cứu, đầu tư, tài trợ, chuyển giao công nghệ cho chuyển đổi số; cung cấp, sử dụng các dịch vụ số trên địa bàn huyện.

3. Hạ tầng số

- UBND huyện, các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn đã đầu tư hệ thống mạng nội bộ (LAN), được kết nối với mạng Internet cáp quang băng rộng. Đã sử dụng hệ thống đường truyền số liệu chuyên dùng (cấp II) theo chỉ đạo của tỉnh và hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông. Hệ thống đường truyền, wifi... đảm bảo chất lượng phục vụ cho các hội nghị trực tuyến của huyện, các xã, thị trấn.

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, cá nhân đều được trang bị máy vi tính (có kết nối mạng internet), máy scan và các điều kiện làm việc khác đáp ứng yêu cầu

thực hiện nhiệm vụ.

- Hệ thống camera giám sát an ninh (cả bộ phận một cửa và vị trí xung yếu thuộc trụ sở UBND cấp huyện và xã) được trang bị đầy đủ, đảm bảo an toàn thông tin.

- Trục liên thông văn bản của huyện được kết nối với trục liên thông văn bản của tỉnh/Quốc gia đang hoạt động ổn định, đảm bảo việc thực hiện liên thông gửi, nhận văn bản điện tử đến cơ quan, phòng ban trên địa bàn huyện, xã thị trấn và các sở, ban, ngành của tỉnh. Bộ phận Một cửa cấp huyện và các xã, thị trấn đã sử dụng Cổng dịch vụ công của tỉnh, kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu với Cổng dịch vụ công Quốc gia trong việc tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính một cách thường xuyên và có hiệu quả.

4. Nền tảng số

Thực hiện tốt việc triển khai các nền tảng, hệ thống cho phát triển chính phủ điện tử, kinh tế số và xã hội số theo chỉ đạo của tỉnh và Sở thông tin & truyền thông. Trong năm 2023, kho dữ liệu quốc gia về dân cư của huyện đã được sử dụng để tra cứu và khai thác phục vụ giải quyết TTHC của người dân, doanh nghiệp trên Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã được tạo lập, bổ sung và thường xuyên cập nhật, làm sạch dữ liệu.

5. Nhân lực số

Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số của huyện do Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban, Ban chỉ đạo về chuyển đổi số xã, thị trấn do đ/c Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban, luôn được kiện toàn kịp thời, trực tiếp chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số và các giải pháp xây dựng, phát triển Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số trên địa bàn huyện. Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số của huyện, Nhóm quản lý tổ công nghệ số huyện và xã, tổ công nghệ số thôn (xóm) cũng được kiện toàn thường xuyên, đảm bảo công tác triển khai các nhiệm vụ của kế hoạch chuyển đổi số phải thực sự có hiệu quả. Huyện phân công 01 cán bộ làm đầu mối phụ trách về CNTT; xã, thị trấn có 1 cán bộ đầu mối phụ trách về công nghệ thông tin. Các thành viên tổ công nghệ số đều được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức do Sở TTTT tỉnh tổ chức nhằm tiếp cận, cập nhật kiến thức phục vụ nhiệm vụ chuyển đổi số của huyện. 100% các đồng chí là lãnh đạo xã, thị trấn đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số cho đối tượng lãnh đạo UBND cấp xã. Đến tháng 11/2022, 272/272 thôn (xóm) đã thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng (đạt tỷ lệ 100%). Năm 2023, các tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn (xóm) luôn là lực lượng nòng cốt, phát huy hiệu quả rõ rệt trong quá trình triển khai các hoạt động tại cơ sở. Tiêu biểu như hoạt động Lễ ra quân tuyên truyền hưởng ứng Ngày chuyển đổi số Quốc gia (10/10) và Tháng tiêu dùng số (tháng 10) tại xã Yên Lương; Các hoạt động tăng cường hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng các kỹ năng số tại Yên Khánh, Yên Cường, Yên Thắng,....

6. An toàn thông tin mạng

Năm 2023, Công tác an toàn thông tin mạng luôn được quan tâm, bảo đảm, không để xảy ra tình trạng mất an toàn, an ninh thông tin trên địa bàn huyện.

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Việt Nam

Phối hợp với Sở thông tin & truyền thông duy trì các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng. Cài đặt phần mềm bảo vệ diệt virus, phòng chống mã độc cho 100% máy tính của các phòng ban chuyên môn của UBND huyện, 95% máy tính của UBND xã. Thường xuyên sao lưu dữ liệu sang thiết bị lưu trữ ngoài; thay đổi mật khẩu máy tính và mật khẩu sử dụng các phần mềm ứng dụng CNTT.

7. Xây dựng, phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số

7.1. Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước.

- Triển khai có hiệu quả các hệ thống thông tin (HTTT) nền tảng, dùng chung của tỉnh: Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành theo nghị định 30/2020/NĐ-CP. Cơ quan và tất cả các đơn vị trực thuộc đều sử dụng hệ thống quản lý văn bản điều hành, thường xuyên gửi, nhận văn bản trên hệ thống. Từ 1/1/2023 đến 31/10/2023 UBND huyện Ý Yên có tổng số văn bản đi là 7.241 trong đó số văn bản đi gửi dưới dạng điện tử là 4.906, số văn bản đi gửi dưới dạng vừa điện tử vừa bản giấy là 2.950;

- Triển khai hiệu quả Phần mềm Một cửa điện tử dịch vụ công tỉnh tích hợp Cổng dịch vụ công quốc gia

- Hệ thống thư điện tử công vụ: 100% cơ quan, cán bộ, công chức thuộc UBND huyện và 100% xã, thị trấn được cấp tài khoản email công vụ (tên, mật khẩu) và hoạt động có hiệu quả.

- Hệ thống quản lý văn bản điều hành

+ Các phòng chuyên môn và UBND các xã, thị trấn đã sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành trong điều hành, giải quyết công việc. 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước (trừ văn bản Mật) được thực hiện dưới dạng điện tử và được kết nối liên thông qua Trục liên thông văn bản của tỉnh. Toàn bộ văn bản này đều có lưu vết trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

+ Văn bản hành chính của cơ quan đã phát hành đều đúng quy định về thẩm quyền, thể thức, loại văn bản, đúng nội dung.

- Về chữ ký số

100% cơ quan nhà nước của huyện và xã, thị trấn được cấp chữ ký số chuyên dùng Chính phủ. 100% các phòng ban chuyên môn, các đồng chí chức trực tại bộ phận một cửa của huyện, của xã đã được cấp chữ ký số và hoạt động có hiệu quả 90% văn bản đi (trừ văn bản Mật) được ký số và xử lý trên môi trường mạng. Đến tháng 10/ 2023, UBND huyện đã tiếp nhận từ Sở Thông tin & truyền thông và bàn giao, hướng dẫn sử dụng 82 thiết bị chữ ký số cấp huyện và 393 thiết bị chữ ký số cấp xã

- Về hội nghị trực tuyến

Đã đầu tư trang thiết bị và các điều kiện phục vụ cho việc tổ chức hội nghị

trực tuyến 2 cấp của huyện (huyện, xã) cơ bản đáp ứng yêu cầu về chất lượng, hiệu quả, phục vụ cho việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chung của huyện. Trong 10 tháng đầu năm, đã tổ chức 21 cuộc họp trực tuyến các cấp tại phòng họp của UBND huyện (có tài liệu đính kèm).

-Về Công/ trang thông tin điện tử

Hiện nay Công thông tin của huyện, trang thông tin điện tử của 31/31 xã, thị trấn hoạt động ổn định, thông tin được cập nhật đầy đủ kịp thời theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 42/2022/NĐ-CP của Chính phủ, đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu khai thác, tìm kiếm thông tin, văn bản tài liệu của người dân, doanh nghiệp. Trang TTĐT của huyện và 100% trang TTĐT các xã, thị trấn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, thường xuyên cập nhật và đăng tải liên tục mục “*Tin tức, sự kiện*” để thông tin, tuyên truyền phản ánh về các hoạt động của huyện và các địa phương. Trong đó, Trang TTĐT của huyện có tần suất đưa tin hàng ngày, sản xuất các tin, bài, tuyên truyền về công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Tính đến ngày 10/11/2023, trang TTĐT của huyện đã đăng tải, cập nhật 726 tin bài.

100% Trang TTĐT của các xã, thị trấn có tần suất đăng tải, cập nhật thông tin mới theo ngày hoặc theo tuần, tiêu biểu như các xã Yên Lương, Yên Chính, Yên Khánh, Yên Thắng, Yên Quang, Yên Lợi....

7.2. Ứng dụng CNTT tại bộ phận một cửa trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

-100% cơ quan hành chính nhà nước, các xã, thị trấn triển khai phần mềm Một cửa điện tử tích hợp Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh phục vụ công tác tiếp nhận và giải quyết Thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cho tổ chức, công dân.

-Hiện nay UBND huyện, 31 xã, thị trấn đã triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP. Việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính được tập trung tại một đầu mối qua đó nâng cao được chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và tăng cường được việc quản lý, theo dõi, giám sát việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính của công chức một cửa. Hệ thống một cửa điện tử được tích hợp trong Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến đã kết nối liên thông tới UBND tỉnh, các sở ban ngành, UBND các xã, thị trấn.

- 100% dịch vụ công trực tuyến của huyện được tích hợp với cổng Dịch vụ công quốc gia ngay sau khi có quyết định công bố.

- 100% TTHC đủ điều kiện được công bố thực hiện trực tuyến ở mức độ 3,4, trong đó, TTHC mức độ 4 và được cung cấp trên nhiều phương tiện khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động.

- 100% tỷ lệ dịch vụ công được hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho người dân, doanh nghiệp.

- 100% tỷ lệ cơ quan nhà nước công khai mức độ hài lòng của người dân khi

sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

- Tính đến 31/10/ 2023, tỷ lệ số hoá kết quả giải quyết TTHC tại cấp huyện là 95,8%, tại cấp xã là 98%. Tỷ lệ hồ sơ TTHC trực tuyến tại cấp huyện là 100%, tại cấp xã là 100% (tính trên số lượng hồ sơ TTHC cung cấp trực tuyến). Số lượng hồ sơ thanh toán trực tuyến tại cấp huyện là 845 hồ sơ với số tiền là : 109.680.000 đồng. Cấp xã là thanh toán trực tuyến là 27.933 hồ sơ với số tiền là 252.124.932 đồng.

7.3. Kinh tế số

- Thúc đẩy và hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số trong điều hành, quản lý, sản xuất, kinh doanh; ứng dụng đồng bộ các nền tảng công nghệ số phục vụ công tác quản lý, xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại và tiêu thụ sản phẩm. Ưu tiên phát triển kinh tế số các ngành, lĩnh vực trọng tâm, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế số của huyện, chuyển dịch từng bước sang các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số, phát triển nội dung số, công nghiệp sáng tạo, kinh tế nền tảng, kinh tế chia sẻ, như: Tài chính-thương mại, giao thông, nông nghiệp...

- Hướng dẫn các hộ kinh doanh bán lẻ trên địa bàn huyện ứng dụng các nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt.

7.4. Xã hội số

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc triển khai các chương trình đào tạo kỹ năng số cho người dân theo hình thức trực tuyến (thông qua việc tham gia đường link của các hội nghị trực tuyến được phát trên các nền tảng mạng xã hội), thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp cận.

- Sử dụng các nền tảng mạng xã hội để giới thiệu, thông tin hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản công dân và hình thành dữ liệu điện tử trên Hệ thống thông tin dùng chung; giới thiệu, thông tin các sản phẩm văn hóa, lịch sử đặc trưng, tuyên truyền về xây dựng hình ảnh, văn hóa con người Ý Yên, đồng thời tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức, góp phần xây dựng văn hóa số trong cộng đồng.

- Duy trì kênh tiếp nhận ý kiến người dân (trên Cổng/Trang TTĐT; Cổng Dịch vụ công) để hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho người dân.

III.ĐÁNH GIÁ CHUNG

1.Kết quả đạt được

Năm 2023, công tác thực hiện chuyển đổi số của huyện tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng góp phần triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số, dữ liệu số của huyện được đầu tư, phát triển hiện đại, đồng bộ từ các cơ quan cấp huyện đến cấp xã. Các hệ thống thông tin, phần mềm, dịch vụ số dùng chung của tỉnh được triển khai mạnh

mẽ, đồng bộ đến các cơ quan từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã đảm bảo phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc và phục vụ tốt nhu cầu của người dân, doanh nghiệp trên môi trường điện tử.

Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chuyển đổi số; công tác đào tạo, tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật kỹ năng số cho các cơ quan, đơn vị, người dân được triển khai đầy mạnh. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đều đạt hoặc vượt so với yêu cầu của Nghị quyết số 09-NQ/TU;

2. Tồn tại, hạn chế:

Chuyển đổi số trên địa bàn huyện vẫn là một khái niệm mới, còn nhiều hạn chế. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử tại một số đơn vị, địa phương chưa đạt yêu cầu. Hạ tầng kỹ thuật thông tin và truyền thông chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Một số doanh nghiệp chưa chủ động tiếp cận, ứng dụng, phát triển công nghệ số. Việc tham gia sử dụng công nghệ số của người dân còn ở mức độ nhất định. Công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng còn nhiều khó khăn, thách thức.

Những nguyên nhân chính của hạn chế, tồn tại đó là một số ngành, địa phương, tổ chức và cá nhân chưa nhận thức đầy đủ về chuyển đổi số; người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương thức làm việc; Cán bộ phụ trách chuyển đổi số từ huyện đến cơ sở có trình độ hạn chế hoặc không có trình độ chuyên sâu về công nghệ thông tin; Các doanh nghiệp trên địa bàn chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ hạn chế nguồn lực, nhân lực để áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Kính đề nghị UBND tỉnh, Sở thông tin & truyền thông:

- Tiếp tục quan tâm bố trí kinh phí hàng năm để đầu tư phát triển hạ tầng, nền tảng, cơ sở dữ liệu số và xây dựng, phát triển các phần mềm, ứng dụng, dịch vụ CNTT, dịch vụ số nhằm đáp ứng yêu cầu của tiến trình thực hiện chuyển đổi số; xây dựng, phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh của huyện.

2. Đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND xã, phường, thị trấn:

- Tiếp tục đẩy mạnh và triển khai đầy đủ các phần mềm, ứng dụng, dịch vụ CNTT, dịch vụ số dùng chung của tỉnh phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc của cơ quan, đơn vị; phục vụ tốt nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

- Quan tâm bố trí, phân công và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ tham gia đội ngũ nòng cốt thực hiện chuyển đổi số của tỉnh và huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu về chuyển đổi số tại cơ quan đơn vị. Phát huy tối đa vai trò của Tổ Công nghệ số cộng đồng trong việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chuyển đổi số, hướng dẫn kỹ năng số cho người dân.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng Văn

hoá&thông tin huyện thực hiện việc tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu sẵn có của các ngành các cấp trên địa bàn tỉnh; các CSDL, hệ thống thông tin, phần mềm của các Bộ, ngành ở Trung ương theo quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ để làm giàu kho dữ liệu của huyện, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của các ngành, các cấp.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số huyện Ý Yên năm 2023.UBND huyện Ý Yên trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Sở TTTT (để b/c);
- Thường trực HU, LĐ UBND huyện (để b/c);
- Thành viên BCD về CDS huyện;
- BCD về CDS xã, thị trấn;
- Phòng VH TT;
- Lưu VT, VH TT.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Du

DANH SÁCH NHẬN VĂN BẢN

- 1. Sở TTTT**
- 2. Thường Trục Huyện Ủy**
- 3. Đ/c Nguyễn Sinh Tiến**
- 4. Đ/c Nguyễn Đức Du**
- 5. Các phòng chuyên môn**
- 6. Phòng VHTT**
- 7. UBND các xã, thị trấn**